



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๙/ว ๑๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔ และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการ
เป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม **ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ**

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวและให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว **ตามรายละเอียดแนบท้าย**

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุ
และแต่งตั้งในการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติ
ตามคำนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นข้าราชการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับราชการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกนั้นจะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิเชษฐ พัดขุนทด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาว	รัชนีญา	หล้าคำ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๑	นาย	อดิศักดิ์	อินทร์คำ

รายละเอียดการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	วันที่ / เวลา รายงานตัว	สถานที่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๑	๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.	ห้องประชุม ๒๐๒
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๑	๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.	ห้องประชุม ๒๐๒